

Biếm truyện  
Chủ đề: trào phúng  
Tác giả: Ken Dang

# CÔNG RẪN VỀ CĂN GÀ NHÀ



Tôi tên là: Nguyễn Việt Trung.

Tôi xin kể lại chuyện đau thương của gia đình cha con ông Nguyễn Văn Việt.

Ông Việt có hai người con trai, anh lớn tên là: *Nguyễn Văn Bắc*, và người em tên là: *Nguyễn Văn Nam*.

Nam là người em rất hiền lành, chất phác, luôn thương người, chăm chỉ làm ăn, chịu khó học hành, khiến cho họ hàng và láng giềng đều kính nể. Vì có lòng hiếu thảo, Nam biết thờ phượng tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Đặc biệt là Nam rất có lòng yêu nước thương dân, có trách nhiệm với tổ quốc, và dân tộc Việt Nam.

Còn ngược lại thì người anh lớn là Bắc rất tham lam ích kỷ, hung tàn, và độc ác.

Bắc ngày đêm không lo học hành, mà chỉ lo tỵ hợp côn đồ đi hãm hiếp, trộm cắp, giết người cướp của.

Bắc luôn nghe theo lời của hai tên ma đạo là *Ba Tàu* và *Hai Xô*... Chúng luôn đi phá làng, phá xóm, hãm hại, cướp đoạt, và giết chết rất nhiều người vô tội.

Những kẻ bạn bè của Bắc đều là những tên vô học, đâm cha thuốc chú, và hãm chết chị dâu và sò mó trẻ em thơ ngây.

Bọn chúng rất là tiểu nhân bỉ ổi và độc ác.

Vào năm 1975 Bắc đã nghe theo lời xúi dục của hai tên ma đầu là Ba Tàu và Hai Xô, kéo hết lũ đầu trâu mặt ngựa và đầu trộm đuôi cướp đến nhà của người em là Nam để rồi bọn chúng tàn sát và chiếm đoạt hết những gì mà Nam đã tạo dựng bấy lâu nay.

Chúng nó đập phá hết những bàn thờ tổ tiên, cưỡng chiếm hết tài sản, và còn đày đọa, đánh đập, tàn sát rất nhiều người vô tội trong gia đình của Nam.

Vì tấm lòng lương thiện, hiền hòa nên Nam không muốn anh em phải tương tàn chém giết lẫn nhau. Nam đành chấp nhận bỏ xứ ra đi thật xa để làm lại cuộc đời mới nơi xứ người.

Hiện giờ thì những người thân của Nam còn lại nơi quê nhà, ngày đêm họ đều cầu nguyện cho Nam sẽ sớm trở về để cứu họ thoát khỏi loài súc sinh quỷ dữ vô nhân tính là tên Bắc và Ba Tàu, Hai Xô.

Người ta thường nói:

*Đức thắng tài là quân tử.  
Tài thắng đức là tiểu nhân.*

Nhưng với Bắc thì hẳn vô tài thất đức, mà chỉ biết tham tàn ác độc, tiểu nhân bỉ ổi, và gian manh thủ đoạn, thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị chết thê thảm không còn thân.

Ngày ấy sẽ là ngày của đất nước Việt Nam trở lại bình yên và hạnh phúc.

**KEN DANG**



---

*Nguồn: Internet eMail by tony nguyen chuyển*

*Đăng ngày Chúa Nhật, October 20, 2024  
tkd Khóa 10A—72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*